

## PTG – อยากจะขึ้นแรงๆ อีกหรือเปล่า

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** ก่อนอื่น วนซ้ำเรื่องของตลาด หรือ SET Index กันอีกสักวัน จะเป็นไรไปละ

อาจจะเหมือนบ่อยครั้งหรือเปล่าไม่รู้ ที่เข้าไปแตะหรือให้ความเห็นกับตลาดที่ไร พี่แก้มักจะออกอาการไปในทางตรงกันข้าม หรือไม่ก็ออกลูกก๊ากๆ ให้เราได้คิดหนักทุกที... ขนาดว่าเห็นอเมฆไม่ยอมจะเห็นลูกฟ้าฝนงแล้วนะ เขาก็ยังเอาจนปากกาหักเลยก็มี... ของแบบนี้ มันต้องดูกันยาวอีกสักกระยะหน่อยแล้วกระมัง...ก็ตามที่กล่าวไว้บ่อยในเรื่องของสัญญาณและโครงสร้างการแกว่งตัว ซึ่งถ้าเรื่องของสัญญาณ เห็นอเมฆยังคงต้องว่าไปตามเรื่องของ เส้น 3 เซียน อย่างต่อเนื่องนั้นแหละ ถ้าเข้าไปเปิดกราฟดูตอนนี่ จะยิ่งหัวงมใจมากกว่าเดิม มันไม่ได้บอกแนวโน้ม Sideways เลยนี่สิ... สัญญาณมันบอกแนวโน้มในเชิงลบ หรือ การจะลงมากกว่านะ โดยหากจะให้กลับมาเป็นทางขึ้นได้จริงๆ จะต้องผืนสัญญาณนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือเบื้องต้น ต้องผ่าน 1781-1790 ไปให้ได้ แล้วก็ต่อไป ต่อตีผ่าน 1800-1805 และนั่น ก็ต้องขึ้นต่อเนื่องเลย หรือถ้าไม่ได้ห้ามพลิกลงมาต่ำกว่า 1800 อีกเป็น... ถ้าทำได้ สัญญาณของ เส้น 3 เซียน จะกลับมาเป็นเชิงบวกได้ต่อไป แต่ตอนนี่ ถ้ายังต่ำกว่า เส้น 3 เซียน การที่จะหนักใจในทางลง ก็มีผิดหนัก ... นี่วันวานยังดีนะที่ระดับ 1760 ยังสามารถรับไว้ได้ ก็ต้องดูกันว่า จะได้จริงแค่ไหน ถ้าไม่ไฉ่จริงๆ คราวนี้ ไปวัดใจกันที่ 1740 ...หลุดเมื่อไหร่ระดับ 1700 หรือต่ำกว่าเล็กๆ ก็อาจจะเป่าหมายต่อไป แล้วนั้นจะหมายถึง การขึ้นระลอกใหม่ จะถูกเลื่อนเวลาออกไปก่อนสักกระยะ (หรือจะไม่ขึ้นปีนี้นี่เลย ก็ไม่ผิด ระดับ 1900-200 จุด อาจจะรออีกนานได้)

**ดูตามเกม...** เคยมีนะ ประวัติการขึ้นแรงๆ ในวัน แล้วก็ไม่ใช่แบบวันเดียวก็มี อย่างน้อยๆ

เคยมีขึ้นแรงๆ 2 วันติดต่อกัน แล้วก็แถมเป็นการขึ้นยาวๆ ต่อเนื่องได้ด้วย... รอบนี้ ลองดูกัน อาจมีซ้ารอย

**แนวรับ** : ... 19.4-19.2 ยังน่าสนใจ และ **ขอย่ำต่ำกว่า 19.0 เป็นใช้ได้**

**เป้าหมาย** : ... 20.5-21.0 หวังได้ แต่ถ้าขึ้น 21.0 ได้ รอบนี้มีลุ้น 24-25 อีก

Price Chart...(PTG)



**ความเห็น ...** จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น PTG...** ตามที่เห็นในภาพนี้ วันนี้เราลองมาทำ Workshop กันหน่อยดีกว่า... เรื่อง Trend ก็ลองตีเส้น Trend หรือ Trend Line กันดูนะครึบ ปัญหาจะอยู่ที่ จะเลือกตีตรงไหนอย่างไรดีสำหรับท่านที่ไม่ค่อยเก่ง หรือไม่รู้เรื่อง Trend Line อย่างถ่องแท้ ก็จะมีงงๆ หน่อย.. งั้นก็ลองใหม่ ลองหารูปแบบราคา หรือ Price Pattern ดู จะเห็นกันใหม่ว่ามี Pattern อะไร บอกไปว่า เป็นเชิงบวกมือใหม่ๆ ก็อาจจะยากหน่อย ต้องจินตนาการมากไปอีก สุดท้าย มาลองง่าย ๆ แล้วกัน เรื่อง MA. ซึ่งเห็นอเมฆว่า ถ้าจะเอาแบบเล่นรอบ หรือเล่นตาม MA. แบบไม่เสีย หรือไม่ขาดทุน (ถ้าเสียก็น้อยกว่าได้)... ลองดูที่เส้น MA25days ตามภาพนี้นะ ยังไงก็น่าสนใจอยู่ใช้ไหม